



The Cer



Title :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	
Date :	วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557. หน้า 9

บอร์ด สมศ.ถกสอบU-NET

ASTVผู้จัดการรายวัน - บอร์ด สมศ.ถก U-NET
วันนี้ ด้าน อธิการ มฟล. ลั่นไม่ร่วมสอบและ สทศ.
ควรทบทวน ซึ่ยังไม่ม้ประเทศใดจัดสอบดังกล่าว อัง
ประธาน ทปอ. ไม่รู้เรื่องจัดสอบ U-NET

วานนี้ (28 เม.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ศ. (พิเศษ) ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) แถลง
ข่าวกรณีกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมกลุ่มกัน
ออกมาคัดค้านการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติระดับอุดมศึกษา หรือ U-NET ของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ว่า ส่วนตัวเห็น
ด้วยกับการสอบ U-NET เพราะเป็นเรื่องดี เพื่อจะได้
มีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
แต่ขณะเดียวกัน ก็มีความกังวล เนื่องจากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
กำหนดตัวบ่งชี้ของการประเมินภายนอกของมหาวิทยาลัย
รอบ 4 (พ.ศ.2559-2563) โดยจะวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา โดยใช้ U-NET ของ สทศ.เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้
ขณะเดียวกัน สทศ.ก็ได้พัฒนาข้อสอบU-NET โดย
ระบุว่าได้อิงตาม TQF ของ สกอ. ซึ่งความจริงแล้ว
เป็นตัวบ่งชี้ที่ สกอ.ต้องการนำมาใช้เพื่อการประเมิน
ภายในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 5 ด้าน คือ คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะด้านการ
วิเคราะห์ตัวเลข ทักษะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้าน ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ
สมศ. กล่าวว่า สมศ. เป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพ



ศ.(พิเศษ) ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

ภายนอกโดยรวมของสถาบันการศึกษา โดยนำผล
ประเมินที่มีอยู่แล้วมาเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งในการประเมิน
โดยการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ที่ผ่านมา
สมศ. ก็ใช้ TQF ของ สกอ.เป็นตัวบ่งชี้หนึ่ง ในการ
ประเมินความรู้ความสามารถตามหลักสูตร แต่เมื่อมีการ
ประเมินไประยะหนึ่งก็มีเสียงสะท้อนจากมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ว่า หากใช้ TQF ของสกอ. อาจจะให้เกิด
ความได้เปรียบเสียเปรียบ เพราะมหาวิทยาลัยต่างคน
ต่างทำจึงอยากให้มีหน่วยงานกลางมาทำหน้าที่วัด
ประเมินผลตรงนี้ ซึ่งเมื่อ สทศ. จะจัดสอบU-NET
สมศ. จึงเห็นว่าน่าจะนำผลสอบมาใช้ เพื่อให้การจัด

สอบมีประโยชน์ และเกิดการพัฒนาคณาจารย์การศึกษา
อย่างแท้จริง

“ส่วนที่สกอ. เสนอให้ยกเลิกการนำคะแนน
U-NET มาเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งในการประเมินภายนอก
รอบ 4 นั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมศ.
29 เม.ย.นี้ ผมจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือ เพื่อขอความ
คิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงจะดูด้วยว่าหากไม่หยิบ
U-NET ที่สทศ. จัดสอบมาใช้แล้ว จะมีตัวประเมิน
ตัวใดที่จะสะท้อนคุณภาพบัณฑิตได้ดีกว่า” ศ.ดร.
ชาญณรงค์ กล่าว

ขณะที่ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า มฟล.ไม่ได้กลัวเรื่องการ
สอบ แต่ไม่เห็นด้วย และไม่สนใจกับการจัดสอบ
U-NET เพราะการผลิตบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัย
มีเป้าหมายที่ต่างกัน อีกทั้งการจัดสอบด้วยข้อสอบ
เดียวกันทั้งประเทศก็ไม่ได้ช่วยชี้วัดคุณภาพของ
นักศึกษา กลับทำให้เกิดความวุ่นวาย ลื่นปล่อง เป็น
ภาระแก่นักศึกษา และเกิดความซ้ำซ้อน ซึ่งในส่วน
ของ มฟล.มีการประเมินคุณภาพของนักศึกษาให้เป็น
ไปตามมาตรฐานอยู่แล้ว นอกจากนี้ ยังไม่มีประเทศ
ใดที่ให้ นิสิต นักศึกษาสอบ U-NET เพื่อวัดผลคุณภาพ
การศึกษาเหมือนประเทศไทย

ด้าน ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ทปอ.ยืนยันไม่รู้เรื่อง
ที่ สทศ.จะจัดสอบ U-NET และตนได้ติดตามข่าวที่มี นิสิต
นักศึกษาออกมาคัดค้านการสอบยูเน็ต ตั้งนั้นเร็ว ๆ นี้
ตนจะเชิญ สทศ.มาหารือถึงเรื่องดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร ■